



สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด

1108 อาคาร 5 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 083-083-1732 , 094-894-2227

Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com




ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565



แจ้งย้ายที่ทำการสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด จะย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 1108 อาคาร 5 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565** จึงแจ้งปิดทำการสหกรณ์ ในวันดังกล่าวเป็นเวลา 1 วัน และจะเปิดทำการสหกรณ์ฯ **ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป**

ในการนี้สหกรณ์จะทำการปิดระบบ ATM เพื่อติดตั้งระบบ LAN ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ ID Line: @zmt9944u  หรือ โทรศัพท์ติดต่อ 083-083-1732 , 094-894-2227

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยรวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ มีความปลอดภัย ป้องกันนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามทบบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ จึงเรียนให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สรุปไว้ ดังนี้

- ข้อ 1 การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 - (1) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสมาชิก เช่น เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ สถานภาพของสมาชิกอายุ การเป็นสมาชิก สังกัดหน่วยงาน เป็นต้น
 - (2) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาพถ่าย เป็นต้น
 - (3) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail เป็นต้น
 - (4) รายละเอียดในเอกสารต่างๆ ที่สมาชิกยินยอมให้แก่สหกรณ์ เช่น คำขอใบสมัครสมาชิก หนังสือเปิดบัญชีสหกรณ์ หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินนำส่งให้สหกรณ์ หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินต่างๆ เป็นต้น
 - (5) รายละเอียดทางการเงิน เช่น การถือหุ้นของสมาชิก สถานะทางการเงิน การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ การชำระเงินกู้ของสมาชิก เงินได้รายเดือน รายละเอียดบัญชีเงินฝากสหกรณ์สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ เป็นต้น
 - (6) ผลการตรวจสอบของสหกรณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในเรื่องเครดิต ความน่าเชื่อถือ หรือประวัติทางการเงิน
 - (7) ข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับการ การใช้เว็บไซต์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของสหกรณ์ โดยการเก็บรวบรวมและจัดเก็บในระบบหรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ออนไลน์ เปิดแอปพลิเคชัน ข้อมูลสมาชิกในระบบเว็บไซต์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานสหกรณ์ เป็นต้น
 - (8) ข้อมูลอื่นๆ ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์

ข้อ 2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก สหกรณ์จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่สหกรณ์ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องเปิดเผย

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความยินยอมของสมาชิก และเพื่อให้สหกรณ์ สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น สหกรณ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก ได้แก่ หน่วยงานราชการ หรือบุคคล นิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับและดูแล สหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “ เงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้สมาชิกและคนในครอบครัวของสมาชิกได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่อาจปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพเสริมได้ ทำให้ขาดรายได้ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของสมาชิก ทำให้สมาชิกมีเงินหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายมากขึ้น สหกรณ์ จึงจัดให้มี **โครงการเงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต**

โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ประกาศเงินกู้สามัญทุกประการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ **5.50** ต่อปี **ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน** ระยะเวลาโครงการ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566**



หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภทการกู้เงิน	อายุสมาชิก	กู้ได้	วงเงินกู้	จำนวนงวดชำระหนี้	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	หมายเหตุ
เงินกู้สามัญ	1 เดือน ไม่ถึง 5 ปี	95 เท่าของเงินได้รายเดือน	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	200 งวด	6.40	ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ	5 ปี ขึ้นไป	95 เท่าของเงินได้รายเดือน	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	200 งวด	6.40	ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญตามโครงการ	1 เดือน ขึ้นไป	95 เท่าของเงินเดือน	ตามสิทธิในการกู้เงิน	200 งวด	5.50	ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ หุ่นและหรือเงินฝาก	1 เดือน ขึ้นไป	95 % ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก	ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน	200 งวด	6.40	ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ	เกษียณอายุราชการ	ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น	ตามสิทธิ	นำเงินปันผลมาชำระหนี้ในแต่ละปีจนครบจำนวนหนี้ (มิได้เรียกเก็บหนี้รายเดือน)	5.50	ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน / เงินATM	3 เดือน ขึ้นไป	4 เท่าของเงินได้รายเดือน	ไม่เกิน 150,000 บาท	36 งวด	6.40	ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ขอกู้เงิน 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป ทำประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ค้ำประกัน และครอบครัว



เร่งมือหน่อยนะคะ/ครับ!

ปิดยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นี้แล้วนะคะ/ครับ